

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ ĐỨC PHỒ
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG PHỔ HOÀ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phổ Hoà, ngày 10 tháng 3 năm 2023

*
Số 233-BC/ĐU

BÁO CÁO

**sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017
của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng**

PHẦN I- TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 13-CT/TW

I- CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

- Trên cơ sở Kế hoạch của Đảng ủy, hàng năm Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác nguồn tài nguyên rừng.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường thường xuyên phối hợp với các ban ngành, hội, đoàn thể phường và các chi bộ trực thuộc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, nhất là tuyên truyền, vận động người dân địa phương tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

II- CÔNG TÁC THỂ CHẾ HÓA XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHỈ THỊ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

- Hàng năm Ủy ban nhân dân phường thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững phường, giai đoạn 2016 – 2020, giai đoạn 2021 – 2025; thành lập các tổ bảo vệ rừng và PCCCR ở các Tổ dân phố; ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chống chặt phá rừng trái phép.

- Ủy ban nhân dân phường phối hợp các ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo từng nhiệm vụ phải có lộ trình và được phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân.

- Văn bản lãnh đạo, chỉ đạo: Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 21/6/2017 về thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Phần II

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 13

I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 13-CT/TW

1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu tổ chức, đơn vị

1.1. Đối với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác nguồn tài nguyên rừng. Từ năm 2017 đến nay, địa phương đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được 05 buổi, có 325 người tham dự; đồng thời chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của phường, số lần phát thanh 215 lần; tổ chức tập huấn 03 lớp với số lượng 125 người tham gia. tuyên truyền lưu động bằng xe máy 65 lần.

Thực hiện chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các ban ngành chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp các hội, đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động người dân địa phương tích cực tham gia bảo vệ rừng, PCCCR.

Phát huy vai trò giám sát của người dân, người có uy tín ở tổ dân phố trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ rừng. Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

1.2. Về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu tổ chức, đơn vị

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Sau khi có Chỉ thị 13, Đảng ủy kịp thời ban hành Kế hoạch số 51 thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng

2.1. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy (nay là Thị ủy) ban hành Kế hoạch 40-KH/HU ngày 29/5/2017, Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 51, Ủy ban nhân dân phường và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch 51 của Đảng ủy, Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho cán bộ, công chức, đảng viên tại cơ quan, đơn vị mình.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đã phân cấp cho các xã, phường theo Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 20/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã.

Hiện nay trên địa bàn phường có 91,92 ha đất và rừng phòng hộ, diện tích rừng phòng hộ trong thời gian qua do chính quyền địa phương quản lý. Hiện nay diện tích rừng đã được giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư tổ dân phố Hiền Văn quản lý.

Diện tích đất rừng sản trên địa bàn phường 719 ha được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình quản lý.

Ủy ban nhân dân phường củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững; 04 Tổ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng các tổ dân phố; hàng năm, xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kế hoạch kiểm tra, truy quét ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng trái pháp luật; kế hoạch tuần tra kiểm soát lâm sản trên địa bàn quản lý và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả.

Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn đã có những hoạt động thiết thực về công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. Bước đầu đã đạt những kết quả quan trọng, trong công tác tuyên truyền, tổ chức được 09 buổi Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ rừng ở tổ dân phố; tổ chức ký 14 cam kết không vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, không phá rừng phòng hộ trái pháp luật.

Từ năm 2017 đến nay, công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng được đặc biệt quan tâm. Hàng năm Nhân dân khai thác gỗ rừng trồng đạt tỷ lệ khá cao, riêng năm 2022 Nhân dân khai thác 8,460 m³ gỗ rừng trồng, giá trị thu về ước đạt 7,9 tỷ đồng. Tiếp tục hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, bảo vệ rừng, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%.

Duy trì thường xuyên việc tuần tra, kiểm soát lâm sản, kiểm tra, truy quét rừng, nhất là các khu rừng tự nhiên vùng giáp ranh, vùng rừng trọng điểm có nguy cơ bị lấn chiếm để phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp.

Kiểm lâm địa bàn thường xuyên tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp bảo vệ rừng trên địa bàn, nhất là ngăn chặn tình trạng chặt phá cây rừng trái pháp luật.

2.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về lâm nghiệp, khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, khả thi

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá lại quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, phân định rõ các khu rừng phòng hộ, rừng sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ trồng rừng theo hướng tập trung, thâm canh; trồng rừng cây bản địa, gỗ lớn theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Xây dựng thí điểm các mô hình trồng rừng bằng các giống cây trồng mới có năng suất cao; tổ chức đánh giá, đưa vào áp dụng sản xuất lâm nghiệp.

Đẩy mạnh thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho Nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2.3. Tăng cường sự phối hợp, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Hàng năm Ủy ban nhân dân phường Phổ Hòa tăng cường phối hợp với Hạt Kiểm lâm, chỉ đạo Công an, Ban chỉ huy quân sự phường tăng cường công tác kiểm tra truy quét bảo vệ rừng ở các khu vực rừng có xảy ra khai thác lâm sản, ngăn chặn kịp thời hành vi phá rừng, lấn, chiếm rừng và đất rừng trái phép, nhất là vùng giáp ranh; kiểm tra việc vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản, các cơ sở chế biến gỗ, mộc dân dụng trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 06 ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

2.4. Công tác phòng, chống cháy và sạt lở đất rừng

Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững; 04 Tổ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng các tổ dân phố. Hàng năm xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và triển khai thực hiện.

2.5. Quản lý dân di cư tự do cả nơi đi và nơi đến: Không có

2.6. Tình hình củng cố, xây dựng lực lượng Kiểm lâm tại địa phương để thực thi công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Có Kiểm lâm viên vừa phụ trách địa bàn vừa phụ trách bộ phận chuyên môn của Hạt Kiểm lâm, lực lượng mỏng nên trong công việc đôi lúc gặp khó khăn cho công tác tổ chức, quản lý, bảo vệ rừng.

3. Rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động đến diện tích, chất lượng rừng

3.1. Quản lý chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng khu công nghiệp, dịch vụ du lịch: Không

3.2. Tổ chức rà soát quy hoạch hệ thống thủy điện ở địa phương; chỉ đạo thực hiện quy định về trồng rừng thay thế: không.

3.3. Rà soát đánh giá kết quả thực hiện hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường đối với các dự án cải tạo rừng tự nhiên, chuyển mục đích sử dụng rừng sang trồng cao su, sản xuất nông nghiệp: không.

3.4. Việc đình chỉ, thu hồi đất đối với dự án chuyển mục đích sử dụng rừng có sai phạm: không.

3.5. Việc tổ chức thẩm định các báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của các quy hoạch, kế hoạch chương trình; thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư: không.

3.6. Xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt, cấp phép đầu tư: Không

4. Điều tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ quản lý, phân định, đánh mốc ranh giới các loại rừng, giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

4.1. Công tác rà soát, xây dựng, phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng

Giai đoạn 2017 – 2022, tỉnh Quảng Ngãi không có chủ trương rà soát, xây dựng, phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng.

4.2. Tổ chức giao, cho thuê cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng: *phụ lục 7*

4.3. Khắc phục và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật:

Có 01 trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường kịp thời chỉ đạo khắc phục và kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Hiện nay đã giải quyết dứt điểm.

Vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép 03 vụ, lâm sản tịch thu 5.940m³.

4.4. Việc tổ chức sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty lâm nghiệp hoạt động tại địa phương theo Nghị quyết 30-NQ/TU của Bộ Chính trị khóa XI: Không

5. Trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị

5.1. Trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được xác định trong các Nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình

quản lý hoặc để cho các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Ủy ban nhân dân quán triệt, thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm để xảy ra phá rừng, cháy rừng gây thiệt hại tài nguyên rừng.

5.2. Công tác phát triển rừng, nâng cao năng xuất, chất lượng rừng trồng gắn với bảo vệ và phát triển rừng

Tuyên truyền vận động chủ rừng được Nhà nước giao đất, giao rừng thực hiện công tác phát triển rừng trồng, nâng cao chất lượng của rừng. Sau khai thác rừng trồng phải thực hiện trồng lại rừng trong vụ trồng rừng kế tiếp.

5.3. Việc thực hiện chủ trương không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác: không.

5.4. Việc thực hiện chủ trương khai thác gỗ rừng tự nhiên: không.

6. Chế biến và thương mại lâm sản: Không.

7. Về nhiệm vụ hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

7.1. Việc triển khai tổ chức các diễn đàn đầu tư và doanh nghiệp để kết nối các nhà nhập khẩu với doanh nghiệp: không.

7.2. Việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tài trợ nước ngoài (vốn ODA, vay ưu đãi các nguồn vốn hỗ trợ quốc tế): không.

7.3. Việc hợp tác song phương với các nước có chung đường biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quyền chủ quyền; tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản hiệu quả vùng giáp ranh, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản, động vật quý, hiếm qua biên giới: không

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những kết quả đạt được

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, lãnh đạo Đảng ủy, phường Phổ Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; bên cạnh đó là sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ phường với Kiểm lâm địa bàn đã làm nòng cốt thực hiện tốt một số nhiệm vụ về công

tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC với tinh thần trách nhiệm cao đã bám sát địa bàn tổ chức họp dân tuyên truyền bằng nhiều hình thức; thường xuyên tuần tra, truy quét làm sạch địa bàn, góp phần hạn chế tình trạng phá rừng trên địa bàn.

Công tác đầu tránh, ngăn chặn đã được tăng cường nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đã được chú trọng và thực hiện thường xuyên liên tục, góp phần chung vào việc phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho người dân. Qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; thấy rõ được vai trò đặc biệt của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các chương trình, dự án liên quan đến công tác bảo vệ, phát triển rừng. Nâng cao chất lượng, tổ chức quản lý quy hoạch, kế hoạch và các đề án, dự án bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đổi mới quy hoạch lâm nghiệp theo hướng cơ cấu lại ngành lâm nghiệp, bảo đảm phát huy và khai thác bền vững giá trị kinh tế môi trường của cả hệ sinh thái rừng. Rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích và chất lượng rừng, nhất là diện tích rừng tự nhiên; không chuyển đổi các diện tích rừng tự nhiên sang mục đích khác (*ngoài mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định*).

Đẩy mạnh thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho Nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế:

Công tác quản lý các nguồn lợi về tài nguyên rừng có lúc chưa chặt chẽ; rừng phòng hộ đầu nguồn Liệt Sơn bị xâm lấn; tình trạng khai thác gỗ đốt than và vận chuyển gỗ, than hầm trái pháp luật vẫn còn xảy ra; chủ rừng tổ chức khai thác gỗ chưa lập thủ tục hồ sơ khai thác; một số chủ rừng chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; việc sử dụng đất của các chủ rừng chưa hiệu quả; tranh chấp, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra.

2.2. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế trên: công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa

cháy rừng chưa được thường xuyên đến chủ rừng; một số chủ rừng còn chủ quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng chưa được thực hiện thường xuyên.

2.3. Bài học kinh nghiệm

Cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nhận thức được đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò to lớn của rừng đối với đời sống của con người. Công tác đấu tranh, ngăn chặn đã được tăng cường nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng.

Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến pháp luật cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng bằng nhiều hình thức và hoạt động cụ thể, kết hợp tuyên truyền trong các cuộc họp tổ dân phố; hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; trên hệ thống Đài truyền thanh phường,... Đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ rừng, lồng ghép công tác bảo vệ rừng vào quy chế xây dựng hương ước của cộng đồng, khu dân cư; Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, các chủ rừng và toàn thể Nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo về phát triển lâm nghiệp để phát huy năng lực, trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc khai thác lâm sản trái phép. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

III- ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ THỊ 13-CT/TW ĐỐI VỚI KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG, BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, quản lý điều hành của chính quyền, từ đó tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản đã khởi sắc, thu nhập của người dân được tăng lên hàng năm; các tranh chấp về rừng và đất lâm nghiệp được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, tạo dư luận trong Nhân dân.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phường đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò to lớn của rừng đối với đời sống của con người. Công tác đấu tranh, ngăn chặn đã được tăng cường nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng.

PHẦN III

ĐỀ XUẤT QUAN ĐIỂM, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Dự báo bối cảnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có tác động đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tình hình khai thác, chế biến, tiêu thụ gỗ rừng trồng không gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, việc phá rừng, khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép sẽ còn diễn ra khó kiểm soát.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được người dân quan tâm, chú trọng. Giá trị của rừng lớn nên ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của người dân được nâng cao hơn.

2. Những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Một là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Hai là, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững; 04 Tổ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng các tổ dân phố; hàng năm xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, truy quét ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng trái pháp luật; có kế hoạch tuần tra kiểm soát lâm sản trên địa bàn quản lý và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả.

Ba là, Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tăng cường công tác phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; ký bản cam kết không vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, không phá rừng trái pháp luật.

Bốn là, tăng cường sự phối kết hợp giữa Ủy ban nhân dân phường với các ngành như Công an, Ban chỉ huy quân sự, Hạt Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng.

II- QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

- Tổ chức quán triệt đầy đủ và sâu sắc Chỉ thị 13 của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này đến các chi bộ, chính quyền, ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của các đơn vị chủ rừng, cộng đồng dân cư được giao rừng, giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của xã. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban ngành trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường sự phối hợp kịp thời, thường xuyên, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Tập trung đấu tranh, triệt phá các điểm nóng, các đối tượng liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Những vụ phá rừng phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

III- Một số nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới

1. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được xác định trong các Nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý hoặc để cho các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Cấp ủy đảng ở những nơi có rừng, đất rừng ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đi đôi với kiểm

tra, giám sát và thực hiện các chính sách liên quan đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Chính quyền quán triệt, thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Chủ rừng tổ chức bảo vệ rừng, phát triển rừng theo quy định của pháp luật và kế hoạch được giao. Kiên quyết, xử lý những tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm để xảy ra phá rừng, cháy rừng gây thiệt hại tài nguyên rừng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển rừng

- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ các quy định pháp luật, tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển rừng; thấy rõ được vai trò đặc biệt của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quốc phòng - an ninh và phòng chống thiên tai.

- Đổi mới nội dung, cải tiến hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hướng dẫn chủ rừng cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xử lý nghiêm minh tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng phong trào "*Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng*", "*Nhà nước và Nhân dân cùng bảo vệ và phát triển rừng*", "*Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác*".

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ các ban ngành từ xã đến thôn; kịp thời củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng xã, thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Xây dựng phương án PCCC (*phòng cháy chữa cháy*) rừng sát đúng và phù hợp thực tế địa phương, công tác PCCC rừng kịp thời khi có cháy xảy ra.

- Rà soát lại các cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kiến nghị với cấp trên điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng bền vững với hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, an sinh xã hội cho người dân địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa, có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch phối hợp giữa lực lượng dân quân tự vệ, Công an, kiểm lâm địa bàn trong công tác bảo vệ rừng.

- Tăng cường sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các ban ngành, đơn vị và các thôn để thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chủ động nâng cao năng lực, xử lý kịp thời, hiệu quả công tác phòng chống chặt, phá rừng, xâm lấn đất rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả do phá rừng, cháy rừng. Quản lý chặt chẽ tình trạng người dân mua, bán, chuyển nhượng rừng và đất lâm nghiệp bất hợp pháp.

- Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp; tập trung giải quyết những tranh chấp về đất đai.

- Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung đấu tranh, triệt phá các điểm nóng, các đối tượng liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Những vụ phá rừng phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

4. Nâng cao chất lượng quy hoạch và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

- Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch phù hợp với thực tế địa phương, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã. Kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch ngành, lĩnh vực với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích có rừng, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ.

- Kiên quyết đình chỉ, thu hồi đất đối với các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có sai phạm hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng,

môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân.

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, tăng năng suất chất lượng rừng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

- Rà soát, điều chỉnh lại hồ sơ giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình cho phù hợp với thực tế quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; khắc phục và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, hoàn thành việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng.

- Có cơ chế khuyến khích phát triển trồng rừng kinh tế tập trung gắn với công nghiệp chế biến gỗ cho thị trường nội địa và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng; chú trọng đến những vùng trồng các loài cây bản địa, cây gỗ lớn, gỗ có giá trị kinh tế cao; trồng rừng gắn với khai thác, chế biến, tiêu thụ và quản lý bảo vệ để hình thành chuỗi liên kết sản phẩm lâm nghiệp.

- Quản lý chặt chẽ giống cây trồng lâm nghiệp, phát huy giống cây bản địa, cây đặc sản để nâng cao chất lượng rừng, cải thiện môi trường, nâng cao thu nhập của người dân.

- Phổ biến, khuyến cáo người dân không thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng để đảm bảo sinh kế lâu dài, không bán cây non khi chưa đến tuổi khai thác để nâng cao lợi nhuận và độ che phủ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

6. Chú trọng phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái

- Đẩy mạnh phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Liệt Sơn, trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh phục hồi, bổ sung rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng.

- Bảo vệ và quản lý nghiêm, kết hợp với tăng cường các biện pháp trồng mới, phục hồi, khoanh nuôi có trồng bổ sung, tái sinh rừng tự nhiên; có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, tránh để lợi dụng nhằm trục lợi, không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (*trừ các dự án quốc phòng, an ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định*);

nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường đối với rừng sản xuất, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng suy thoái rừng.


Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn phường Phổ Hòa.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Thị ủy,
- Văn phòng Thị xã,
- TT HĐND, UBND, UBMT phường,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy;
- Các đồng chí Đảng ủy viên,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ




Nguyễn Văn Nho

